

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRÉ 24-36 THÁNG - LỚP NTD1

Tên giáo viên: Lớp D1, Phạm Thị Xuân, Nguyễn Thị Thái

Thời gian/hoạt động	Tuần 1 Từ 30/09 đến 04/10	Tuần 2 Từ 07/10 đến 11/10	Tuần 3 Từ 14/10 đến 18/10	Tuần 4 Từ 21/10 đến 25/10	Tuần 5 Từ 28/10 đến 01/11	Mục tiêu thực hiện	
Đón trẻ	<ul style="list-style-type: none"> - Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, vui tươi hướng trẻ vào chơi với các bạn. - Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (Về sức khỏe, Về tâm lý, về thói quen của trẻ...) - Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. - Trò chuyện với trẻ về ngày 10/10, ngày 20/10, về tên, tuổi, giới tính, sở thích của bản thân - Xem tranh ảnh về đồ dùng đồ chơi, về trang phục của bé - Trò chuyện về đồ chơi mà bé thích 						
Thể dục sáng	<ul style="list-style-type: none"> * Tập thể dục theo nhạc bài: Đu quay +Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy + Tay: Giơ tay lên vẫy, tay sang ngang + Lưng bụng: Cúi người về phía trước, quay người sang 2 bên + Chân: Dậm chân tại chỗ , co duỗi chân 						
Chơi - tập có chủ định	T2	Vận động Vận động Đi trong đường hẹp	Vận động Vận động Bật qua vạch kẻ	Vận động Vận động Ném bóng về phía trước	Vận động Vận động Ném xa	Vận động Vận động Bỏ theo hướng thẳng có mang vật trên lưng (MT4)	
	T3	Hoạt động nhận biết Bé giới thiệu về mình (MT32)	Hoạt động nhận biết Màu vàng	Hoạt động nhận biết Trò chuyện về ngày 20/10	Hoạt động nhận biết Đoán trạng thái trên khuôn mặt (MT19)	Hoạt động nhận biết Đồ dùng cá nhân	
	T4	Làm quen văn học Thơ: Bạn mới	Làm quen văn học Truyện: Đôi bạn nhỏ (MT34)	Làm quen văn học Thơ: Yêu mẹ	Làm quen văn học Truyện: Vệ sinh buổi sáng	Làm quen văn học Thơ: Cháu chào ông ạ! (MT30)	<u>MT32</u> , <u>MT43</u> , <u>MT34</u> , <u>MT19</u> , <u>MT4</u> , <u>MT30</u>
	T5	Hoạt động tạo hình Làm quen với đất nặn: Nặn viên phấn	Hoạt động tạo hình Tô màu cái áo (MT43)	Hoạt động tạo hình Trang trí buru thiếp	Hoạt động tạo hình In ngón tay tạo thành cánh bướm	Hoạt động tạo hình Tô màu cái mũ	
	T6	Âm nhạc DH: Vui đến trường TC: Thi xem ai nhanh	Âm nhạc - NH: Yêu Hà Nội - TC: Vũ điệu măng non	Âm nhạc Biểu diễn văn nghệ	Âm nhạc VĐTN: Ô sao bé không lắc TC: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát	Âm nhạc DH : Đôi dép TC: Ai nhanh nhất	
	Hoạt động ngoài trời	<ul style="list-style-type: none"> - Dạo chơi, quan sát cây, hoa trong sân trường - QS: Khu vườn rau của trường; các bộ phận trên cơ thể bé; khuôn mặt các bạn trong ảnh; thời tiết trong ngày;thăm lớp học các anh chị khối C -TCVĐ: Chơi với dải lụa; tập tầm vông; chạy về đích;nhảy lò cò - Chơi tự chọn: Thú nhún, cầu trượt; xích đu, vẽ phấn; đu quay, nhặt lá; chơi với hạt hạt, cầu trượt 					
Chơi tập ở các góc	<ul style="list-style-type: none"> - Chơi với đồ vật: Xếp nhà và đường đi, xâu vòng, ghép nhà, ghép hoa, xếp theo ý thích - Chơi với búp bê: bế em ,hát cho em nghe, ru cho em ngủ, lau miệng cho em - Làm quen với màu và sáp màu, di màu đồ dùng của bé, làm thiệp tặng bà, mẹ - Xem tranh truyện về đồ dùng, đồ chơi của bé - Chăm sóc cây: nhặt lá, tưới cây, gọi tên cây - Rèn kỹ năng xúc hạt bằng thìa, kéo khóa, lau đồ dùng 						
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh	Luyện tập nề nếp, thói quen và hành vi tốt trong sinh hoạt: - Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau. - Hướng dẫn trẻ biết đi lấy nước uống và đi vệ sinh						
Chơi - tập buổi chiều	<ul style="list-style-type: none"> - Rèn trẻ nhận đúng kí hiệu - Rèn trẻ kỹ năng cất gối - Rèn trẻ kỹ năng lau mặt - rèn trẻ kỹ năng lau tay - rèn trẻ kỹ năng tự đi dép Ôn bài thơ: Cái mũi. Cháu chào ông ạ. * Bé vui múa hát, nêu gương bé ngoan 						
	- Bé giới thiệu về mình - Tôi có các giác quan? - Bé bảo vệ mắt, mũi,miệng . - Bà và mẹ	- Bé giới thiệu về mình - Tôi có các giác quan? - Bé bảo vệ mắt, mũi,miệng . - Bà và mẹ	- Bé giới thiệu về mình - Tôi có các giác quan? - Bé bảo vệ mắt, mũi,miệng . - Bà và mẹ	- Bé giới thiệu về mình - Tôi có các giác quan? - Bé bảo vệ mắt, mũi,miệng . - Bà và mẹ	- Bé giới thiệu về mình - Tôi có các giác quan? - Bé bảo vệ mắt, mũi,miệng . - Bà và mẹ		

Chủ đề - Sự kiện	- Bé bảo vệ mắt, mũi,miệng . - Bà và mẹ của bé - Bé yêu mẹ lắm - Trang phục của bé. - Chiếc ba lô của bé - Đôi dép xinh - Cái bát - Bát và thìa dùng như thế nào?	- Bé bảo vệ mắt, mũi,miệng . - Bà và mẹ của bé - Bé yêu mẹ lắm - Trang phục của bé. - Chiếc ba lô của bé - Đôi dép xinh - Cái bát - Bát và thìa dùng như thế nào?	- Bé bảo vệ mắt, mũi,miệng . - Bà và mẹ của bé - Bé yêu mẹ lắm - Trang phục của bé. - Chiếc ba lô của bé - Đôi dép xinh - Cái bát - Bát và thìa dùng như thế nào?	- Bé bảo vệ mắt, mũi,miệng . - Bà và mẹ của bé - Bé yêu mẹ lắm - Trang phục của bé. - Chiếc ba lô của bé - Đôi dép xinh - Cái bát - Bát và thìa dùng như thế nào?	- Bé bảo vệ mắt, mũi,miệng . - Bà và mẹ của bé - Bé yêu mẹ lắm - Trang phục của bé. - Chiếc ba lô của bé - Đôi dép xinh - Cái bát - Bát và thìa dùng như thế nào?	
Đánh giá KQ thực hiện	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN					
	ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU					
	Ban giám hiệu	Khối trưởng			Giáo viên	